

ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ (1 สิงหาคม 2561-ปัจจุบัน)

สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย

ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาตนเอง	การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ	วันที่/สถานที่	หน่วยงานที่จัด
ผศ.ดร.เรวดี กระโทมวงศ์	ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MoA	ได้แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ การเผยแพร่ศาสนาพุทธในต่างประเทศ และความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับวัดและชาวไทยในประเทศสหราชอาณาจักร รวมถึงวิธีการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิถีชุมชนไทยในต่างประเทศ	25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 / วัดพุทธาราม ประเทศสหราชอาณาจักร	คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
	ประชุมหรือเรื่อง นโยบายการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์		2 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง Differently Abled : New Perspective for Inclusive Higher Education		6-7 ธันวาคม 2561 / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิล	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน	ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ หรือ application ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	14-16 พฤศจิกายน 2561 / โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.	สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
	ประชุมวิชาการเรื่อง การเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลง	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนา Growth mindset การเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้ รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และการประเมินโครงการทางการศึกษา และได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครูในบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ที่บูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน และกระบวนการ PLC	18 มกราคม 2562 / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม.	บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ดร.สุธาณี บุญญาพิทักษ์, ผศ.ดร.เรวดี กระโทมวงศ์, อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิล และ อ.ดร.เมธี ดิสวัสดิ์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม Outcomes-Based Education และ Backward Design		20-21 พฤศจิกายน 2561 / โรงแรมนิวซีชั่น สแควร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา	ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาดตนเอง	การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ	วันที่/สถานที่	หน่วยงานที่จัด
อ.ดร.สุธาสิณี บุญญาพิทักษ์ และ อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนน	ประชุมวิชาการเรื่อง การเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลง	ใช้ประโยชน์ในด้านการวิจัยของหลักสูตร	18 มกราคม 2562 / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม.	บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.เรวดี กระโทมวงศ์, อ.ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม, อ.ดร.ธัญญา เขาคำ, อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนน, ผศ.ดร.ณัชชา มหบุญญานนท์, อ.ดร.เสาวรส ยี่งวรรณะ, อ.ดร.สุธาสิณี บุญญาพิทักษ์ และ อ.ดร.เมธี ดิสวัสดิ์	ประชุมสัมมนาวิชาการการวัดผล ประเมินผล และวิจัยทางการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 "การวัด ประเมินผล และการวิจัยในสังคมพหุวัฒนธรรม"		20-22 กุมภาพันธ์ 2562 / โรงแรมบีพี สมิหลาบีช สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอบ่อยาง จังหวัดสงขลา	ความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กับ โปรแกรมวิชาวัดผลการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ สาขาวิชาจิตวิทยาและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อ.ดร.สุธาสิณี บุญญาพิทักษ์	สัมมนาวิชาการ การพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับสมรรถนะตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาไทยแบบพลิกโฉม : ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง		25 มีนาคม 2562 / โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ไฮเต็ล ประตูน้ำ กทม.	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อ.ดร.ธัญญา เขาคำ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA		24-25 เมษายน 2562 / ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา	มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร.เรวดี กระโทมวงศ์, อ.ดร.ธัญญา เขาคำ, อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนน และ อ.ดร.เมธี ดิสวัสดิ์	โครงการยกระดับหนังสือ ตำรา สู่งานพิมพ์		15 พฤษภาคม 2562 / ห้อง SC315 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ	คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ